



ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน  
เรื่อง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลกำแพงดิน จะดำเนินการจัดทำส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวที  
ประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการ  
เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ  
ชุมชนในการจัดการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนจนนำไปสู่การบูรณาการการพัฒนา สร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมทางความคิด ร่วมดำเนินการ ในการแก้ปัญหาของประชาชนจนนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง และนำ  
ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อสามารถนำไปประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุเข้าใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  
โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
เทศบาลตำบลกำแพงดิน

เทศบาลตำบลกำแพงดินจึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน ผู้แทนภาคราชการ หน่วยงาน  
ต่าง องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งอาสาสมัครต่างๆ เข้าร่วมเวทีประชาคมฯ โดย  
พร้อมเพรียงกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจิริสุดา รัตนพิบูลย์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน

## ภาพกิจกรรม การจัดประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลกำแพงดิน



เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกำแพงดิน โดยปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอโครงการและนำปัญหาความต้องการจากประชาชนมาพิจารณาบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวัตถุประสงค์หลักที่มีการจัดประชุมประชาคมตำบลในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น และจัดลำดับความสำคัญของโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าปัญหาความต้องการนั้นเกินกำหนดความสามารถของเทศบาล เทศบาลจะได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการจัดประชุมประชาคมครั้งนี้ มีปัญหาความต้องการของประชาชนในการเพิ่มเติมโครงการใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ	ผู้เสนอ
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประปาหมู่ที่ ๒ ตำบลกำแพงดิน	กองประปา
๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประปาหมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพงดิน	กองประปา
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มใต้น้ำ	กองประปา
๔	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านนายเร่ง คำจริง หมู่ที่ ๔	นายจිරพันธ์ คำจริง
๕	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านนางสำเร็จ เสือสุวรรณ หมู่ที่ ๔	นายจिरพันธ์ คำจริง
๖	ก่อสร้างถนน สะพานทางเท้า ชุมชนที่ ๓บริเวณบ้าน อ.ประกอบ ถึง สะพานข้ามแม่น้ำ(ใหม่)	สท.สำราญ
๗	โครงการขุดลอกแม่น้ำยม	สท.ไพเราะ
๘	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณบ้าน อ.ประกอบ ชุมชนที่ ๓	สท.สำราญ
๙	ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณบ้านนายชลอ ชุมชนที่ ๕	สท.ชัยวัฒน์
๑๐	จัดทำจุดชะลอความเร็วทางขึ้นลงสะพานข้ามแม่น้ำ(ใหม่)	พิเชษฐ ใจชื่น
๑๑	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ (ฝาดะแกรง) ทางเข้า รร.ชุมชนบ้านกำแพงดิน ชุมชนที่ ๘	สท.ปราณี
๑๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกำแพงดิน	สำนักปลัด
๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากสะพานข้ามแม่น้ำ (ใหม่) ถึงสุดเขตเทศบาล จำนวน ๑๕ ต้น	สท.นิเวศ
๑๔	จัดทำจุดชะลอความเร็ว บริเวณสี่แยกบ้านเฮียน้ำ	หน.สุกิจ
๑๕	โครงการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฝั่งวัดศรีศรัทธาราม	สท.นิเวศ

จากการประชาคมในครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนและ  
ผู้แทนจากประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุม และมีมติให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ทาง  
เทศบาลตำบลกำแพงดินจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชาคมไปพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ )เพิ่มเติมต่อไป